

ข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๕๒ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรับทราบและถือปฏิบัติ

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>ข้อราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)</p> <p>๑. การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง</p>	<p>ให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติราชการในสถานการณ์ที่มีการชุมนุมทางการเมือง ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปฏิบัติราชการตามปกติ</p> <ul style="list-style-type: none">- หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมให้สำรองสถานที่ปฏิบัติงานและสำรองข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานและข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการประชาชน- ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัด และสถานที่สำคัญต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดทำแผนเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุก- ติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ <p>๑.๒ สามารถให้บริการไฟฟ้า และน้ำประปาเป็นปกติ ในส่วนกลางมีการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา) โดยมี รมว. มท.เป็นประธาน ในส่วนภูมิภาคให้ ผวจ.ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)</p> <p>๑.๓ ดูแล/อำนวยความสะดวกด้านการจราจรของประชาชน ให้ ผวจ. /นายอำเภอ ดูแลความสะดวกและความปลอดภัยทางถนน หากมีการปิดถนนไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ใช้วิธีเจรจาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๑.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยของผู้ชุมนุมทางการเมืองให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เนื่องจากแต่ละจังหวัด/พื้นที่ มีสถานการณ์ชุมนุมที่แตกต่างกัน ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- หลีกเลี่ยงความรุนแรง เน้นการเจรจา/ทำความเข้าใจ	<ul style="list-style-type: none">- ทุกหน่วยงาน- ทุกจังหวัด

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - หลีกเลี่ยงการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่างกัน - จังหวัด/อำเภอที่มีกำลังตำรวจไม่เพียงพอเนื่องจากการเคลื่อนย้ายกำลังมาสนับสนุนการปฏิบัติการในส่วนกลาง ขอให้ ผวจ. และนายอำเภอทำความเข้าใจกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ 	
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗	<p>๒.๑ ให้หน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตามปกติ (สนผ.สป. ได้ประสานกับสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางแล้ว)</p> <p>๒.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน - เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน - ทุกจังหวัด
๓. การสนับสนุนการเลือกตั้ง	<p>กรม. ได้อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น ๖๕๓,๐๘๘,๒๐๐ บาท เพื่อให้ มท. อำนวยการและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) โดยมีหน่วยงานในสังกัด มท. ได้รับงบประมาณ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) กรมการปกครอง <ul style="list-style-type: none"> - สำนักบริหารการทะเบียน ๑๔๑,๖๖๑,๓๐๐ บาท - สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ๑๐,๒๙๐,๐๐๐ บาท - สำนักกิจการความมั่นคงภายใน ๓,๖๖๑,๐๐๐ บาท ๒) กรมการพัฒนาชุมชน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓) การไฟฟ้านครหลวง ๔,๑๒๕,๒๐๐ บาท ๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ๓๘๖,๘๒๐ บาท <p>ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเร่งดำเนินการและประสานการปฏิบัติกับสำนักงบประมาณและรายงานผลพร้อมปัญหาอุปสรรคให้ มท. ทราบด้วย พร้อมทั้ง ขอให้จังหวัดอำนวยความสะดวก บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกต.จว. โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปค. - พช. - กพน. - กฟภ. - ศสส.สป. - ทุกจังหวัด
๔. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	<p>ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เอาใจใส่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ การแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น ข้อมูลปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่จังหวัดส่งข้อมูลให้ มท. ได้นำเรียน รมว.มท. เพื่อทราบและนำเสนอต่อกรม. เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกจังหวัด

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>ในหลายพื้นที่ที่ยังมีปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ ผวจ. ดูแลปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน และประสานงบประมาณ/ติดตามงบประมาณกับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>	
<p>๕. การประกาศภัยพิบัติ</p>	<p>ให้ ผวจ. กำชับในเรื่องการประกาศภัย ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p><u>ข้อราชการของรอง ปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> (นายประภาส บุญยยินดี)</p>	<p>๑. สถานการณ์การประชุมทางการเมือง จากกรณีที่ผู้ชุมนุมได้ปิดล้อม ศาลว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารและข้าราชการของ มท. ยังสามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ ทั้งนี้ได้มีการเจรจากับผู้ชุมนุมเพื่อขอคืนศาลว่าการ มท. พร้อมทั้งได้จัดทำแผน/กระบวนการในการเข้าปฏิบัติราชการกรณีได้รับคืนพื้นที่</p> <p>ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมมือกันทำให้บ้านเมืองสงบสุขโดยเร็ว โดยยึดหลักการเจรจา หลีกเลี่ยงการปะทะ และไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง</p> <p>๒. การสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้ ผวจ. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยประสานกับ กกต.จังหวัด ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม/สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกต.จว. ให้มีการเลือกตั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ</p> <p>๓. การติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร และหน่วยงานในส่วนกลาง สามารถติดต่อได้ตามปกติ</p>	<p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงาน</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>
<p><u>ข้อราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย</u> (นายภาณุ อุทัยรัตน์)</p>	<p>๑. การเข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้ตรวจราชการ มท. ประจำเขต เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญหรือการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด้วย</p> <p>๒. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ๒๐๑๓ ประเทศไทยได้นักกีฬาปัจจุบันสล็อตจำนวน ๑๒ คน ได้รับเหรียญรางวัล ๑๑ เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง ๒ เหรียญ เหรียญเงิน ๑ เหรียญและเหรียญทองแดง ๘ เหรียญ</p> <p>ขอขอบคุณจังหวัดยะลาที่ได้อำนวยความสะดวกในการเก็บตัวนักกีฬา และขอขอบคุณ กปน. ที่สนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล</p>	<p>- ผต.มท.</p>

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>๓. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลได้เน้นที่การดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ๓๗ แห่งในการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอละ ๑ ล้านบาท และในการนี้ขอขอบคุณกรมการปกครองที่ได้แต่งตั้งนายอำเภอใน จชต. ครบทั้ง ๓๗ อำเภอ</p>	<p>- ๓๗ อำเภอใน จชต.</p>
<p>ข้อราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา)</p>	<p>การตรวจราชการแบบบูรณาการ จากการประชุมร่วมกับสำนักตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยประสานให้ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงร่วมกันตรวจราชการใน เขตฯ ละ ๑ จังหวัดเป้าหมาย (สำนักตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการตรวจราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม - ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และครัวไทยสู่ครัวโลก - ผลการตรวจราชการ ให้รายงานต้นสังกัดและสำนักตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี <p>ทั้งนี้ สำนักตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการตรวจราชการ ๑ เดือน</p>	<p>- สตร.สป.</p>
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)</p>	<p>๑. โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยจัดสรรงบประมาณให้อำเภอละ ๗๕๐,๐๐๐ บาท งวดแรกโอนให้อำเภอแล้ว ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลืออีก ๔๕๐,๐๐๐ บาท จะโอนให้อำเภอภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ขอความร่วมมือจังหวัดสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>๒. การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของกรมการปกครองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขับเคลื่อนตามแผนแม่บทในระดับพื้นที่ จัดสรรงบประมาณให้ปกครองจังหวัด ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท - โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน - จัดสรรงบประมาณให้ปกครองจังหวัดชายแดน ๓๒ จังหวัด จังหวัดละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท - จัดสรรงบประมาณให้อำเภอชายแดน ๒๘ แห่ง แห่งละ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 	<p>- ทุกอำเภอ</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกอำเภอ</p>

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>- การดำเนินการเน้นการสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรชายแดน</p> <p>๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรของกรมการปกครอง กำหนด ๑๐ แผนงาน ขณะนี้ทุกจังหวัดมีแผนงานครบถ้วนแล้ว และอยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ขอให้จังหวัดดำเนินการตามแผนงานด้วย</p> <p>๔. การสนับสนุนการเลือกตั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร - จัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งจากคนและภัยธรรมชาติ - กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและเจ้าหน้าที่ ให้วางตัวเป็นกลาง และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่/หน่วยเลือกตั้ง โดยขอกำลังสนับสนุนจากตำรวจและทหาร - จัดตั้งศูนย์สนับสนุน/ประสานงานการเลือกตั้ง ส่วนกลางที่วังโยธา ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดและอำเภอ - จัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อประกาศในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ - ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุด - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น - กำหนดเวลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร <ul style="list-style-type: none"> ๑) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ๒) เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันที่ ๑๓ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ๓) เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ๔) เลือกตั้งปกติ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ <p>๕. การปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง หลังจากวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นไปตามปกติ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๗ ๔๔๐๒ -๓ , ๐๒ ๗๙๑ ๗๒๒๙</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกอำเภอ</p>
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)</p>	<p>๑. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขอขอบคุณผู้บริหารและ ผวจ. ที่ได้ให้ความสำคัญทำให้อุดจำหน่ายปี ๒๕๕๖ มียอดสะสม ๙๐,๐๐๐ กว่าล้าน ซึ่งคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าที่กำหนด (ปี ๒๕๕๘ ยอดจำหน่ายสะสม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท)</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม จึงได้เลื่อนการจัดงาน OTOP CITY ๒๐๑๓ เป็นวันที่ ๒๙ มกราคม - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทำให้มีจำนวนสินค้า OTOP ตกค้างจำนวนมาก พช. ได้ประสานสถานที่เพื่อจำหน่ายสินค้าก่อน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าอินสแควร์ ซุปเปอร์มอลล์ จำนวน ๘๐๐ บูธ ห้างสรรพสินค้าอัญญาปาร์ค ๓๐๐ บูธ และสนามหลวง ๒ ทวีวัฒนา ๓๐๐ บูธ และในส่วนพื้นที่ใต้ทางด่วนอีก ๑๕ ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>ขอความร่วมมือ ผวจ. ในการจัดหาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP CITY ๒๐๑๓ และให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานด้วย</p> <p>๒. การสนับสนุนการเลือกตั้ง กกต. ได้จัดสรรงบประมาณให้ พช. จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดทำโครงการ “เส้นทางการเมืองใสสะอาด” เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะโอนงบประมาณให้ พช.จว. ทุกจังหวัดดำเนินการ</p> <p>๓. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้รับงบประมาณ ๒,๒๕๐ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่สามารถโอนให้จังหวัดได้ เนื่องจากอยู่ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ขอให้ ผวจ. แฉ่งและทำความเข้าใจกับประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดด้วย</p> <p>๔. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๖ รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น พช. ได้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว โดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนในชนบทและท้องถิ่น จำนวน ๘ ล้านครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ๖๘,๔๘๔ บาทต่อคนต่อปี ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายฐานรายได้เฉลี่ยที่กำหนดไว้ มท. จึงกำหนดให้ พช. และ สถ. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. อีก ๖ ล้านครัวเรือนในเขตเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมารวมและเฉลี่ยรายได้ครัวเรือน โดยคาดว่าจะจะเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>ขอความร่วมมือ ผวจ. กำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมือง และกำหนดเป้าหมายรายได้เฉลี่ยครัวเรือนของจังหวัดเพิ่มขึ้น</p>	<p>- พช.จังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- สถ.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายพินิจ หาญพาณิชย์)</p>	<p>โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท (โครงการจัดที่ดินของรัฐ ขจัดความยากจน) มท. ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกิน/อยู่อาศัย แต่ได้บุกรุกครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยขอให้ จว. คัดเลือกแปลงที่ดินตามหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ เสนอให้ ทด. เพื่อจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งโครงการให้ ทด. แล้ว ๓ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และลำปาง - อยู่ระหว่างเสนอโครงการ ๓ จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี เชียงใหม่ และขอนแก่น - แจ้งว่าไม่มีพื้นที่ดำเนินการ ๒๕ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ <p>กำแพงเพชร กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปัตตานี ปทุมธานี พะเยา พังงา พิจิตร เพชรบุรี มุกดาหาร มหาสารคาม ยะลา ลพบุรี ลำพูน สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สงขลา สิงห์บุรี สุโขทัย อ่างทอง และอุทัยธานี</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>- จังหวัดที่ยังไม่รายงานผลการคัดเลือก ๔๕ จังหวัด</p> <p>ขอความร่วมมือ ผวจ. แจ้งนายอำเภอในพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และ อปท. คัดเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในหลักเกณฑ์นำมาจัดทำโครงการและเสนอให้ ทด. โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) เสนออย่างน้อยจังหวัดละ ๒ โครงการ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗</p> <p>๒) หากโครงการมีการจัดทำสาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้เสนอโครงการภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗</p>	
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)</p>	<p>๑. การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ ผวจ. ที่ได้สนับสนุนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน ๓๕ จังหวัดที่มีสิ่งก่อสร้าง และ ๔๑ จังหวัดที่ไม่มีสิ่งก่อสร้าง ขณะนี้เหลือกรุงเทพมหานครที่ยังไม่ได้จัดงานฯ</p> <p>๒. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ขอขอบคุณ ผวจ. ที่ช่วยรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ โดยเฉพาะจังหวัด/อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้แก่ แม่ฮ่องสอน บึงกาฬ ตราด ปัตตานี และพังงา , อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ๖๔๘ อำเภอ) รัฐบาลได้กำหนดกรอบการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเร่งด่วน ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตลอด ๓๖๕ วัน - ระยะกลาง ปฏิญญามอสโกและสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายให้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลกจำนวน ๑๐ คนต่อแสนประชากร ซึ่งปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลกจำนวน ๒๑ คนต่อแสนประชากร (ขณะนี้ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑๗ คนต่อแสนประชากร) - ระยะยาว สร้างวัฒนธรรม ความรู้ และความตระหนักให้แก่ประชาชน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด <p>๓. การใช้งบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สรุปรวมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ ผวจ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖-ปัจจุบัน มี ๒๓ จังหวัดได้ส่งขอวงเงิน ทางกระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินให้แล้ว จำนวน ๖๕๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างอุทกภัย ๙ จังหวัด วงเงิน ๒๑๕ ล้านบาท - ภัยแล้ง ใช้เงินอุดหนุนไปแล้วแต่ยังไม่สามารถหักล้างได้ครบ จำนวน ๙๗๕ ล้านบาท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ - ภัยหนาว มีจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์แล้ว จำนวน ๔๔ จังหวัด ใช้เงินอุดหนุนของ ผวจ.ไปแล้ว ๒๕ ล้านบาท เสนอกระทรวงการคลังขอขยายวงเงินจำนวน ๓๖๙ ล้านบาท 	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ปก.จังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>ขอความร่วมมือ ผวจ. ดำเนินการ</p> <p>๑) กำชับและตรวจสอบให้มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยหลายจังหวัดมีปัญหาถูกเรียกเงินคืนซึ่งทาง ปก. จะแจ้งรายละเอียด/แนวทางเป็นหนังสือต่อไป</p> <p>๒) ช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ เกิดภัย หากไม่เสร็จตามกำหนดเวลาให้ส่งเรื่องขอขยายเวลาให้ ปก.</p> <p>๓) ศึกษาระเบียบก่อนการปฏิบัติ (การยกเว้นหลักเกณฑ์เป็นอำนาจของกระทรวงการคลัง)</p> <p>๔) สร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เช่น ท่อลอดสะพาน ถนน เป็นต้น ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน</p> <p>๕) ส่งหลักฐานการใช้เงินอุดหนุนราชการให้ ปก. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง พร้อมทั้งให้ ผวจ. รับรองความถูกต้องของหลักฐานด้วย เพื่อเสนอ รมว.มท. เห็นชอบส่งให้สำนักงบประมาณ</p> <p>๔. งบประมาณเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ปก. ขอแจ้งให้ ผวจ. ทราบว่า ขณะนี้ยังไม่มีการจัดสรรงบกลางลงพื้นที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ เนื่องจากอยู่ระหว่างการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมนทล สุตประเสริฐ)</p>	<p>๑. การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง</p> <p>๑.๑ ยผ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์และคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๑.๒ หากเกิดกรณีปิดสถานที่ราชการได้สำรองสถานที่ปฏิบัติราชการ ๒ แห่ง พร้อมทั้งได้นำเอกสารที่สำคัญออกจากหน่วยงานและสำรองข้อมูลแล้วเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้ตามปกติ</p> <p>๒. การดำเนินโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ยผ. ให้จังหวัดดำเนินการ</p> <p>๒.๑ โครงการในจังหวัดที่มีแม่น้ำในประเทศที่สำคัญ แม่น้ำชายแดน และพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ขอให้ ผวจ. เร่งรัด ยผ. จัดจ้างโดยเร็ว</p> <p>๒.๒ การพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษต้องเสนอเข้ามาที่ส่วนกลาง ทำให้เกิดความล่าช้า</p> <p>๒.๓ การสร้างถนนตามผังเมืองใน ๑๐ จังหวัด ซึ่งมีปัญหาเจ้าของพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือใน ๒ จังหวัด คือ พัทลุง และสมุทรสาคร</p> <p>ขอความร่วมมือ ผวจ. เป็นพี่เลี้ยงให้กับ ยผ.จว. ในการเจรจากับเจ้าของพื้นที่ด้วย</p>	<p>- ยผ.จว. - ทุกจังหวัด - พัทลุง - สมุทรสาคร</p>

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
<p>ข้อราชการของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสมดี คชายังยืน)</p>	<p>๑. การบริหารงบประมาณ ขอให้ ผวจ. ดูแลและแจ้งให้ท้องถิ่น จังหวัด/อปท. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p> <p>๒. การสนับสนุนการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือ ผวจ. ประสาน อปท. ในการจัดเตรียมป้าย/บอร์ด เพื่อให้ผู้สมัครเลือกตั้งได้ปิดประกาศ/โปสเตอร์</p> <p>๓. การสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อัตรากำลังที่ว่าง ๗,๔๔๕ อัตรา มีผู้สมัครทั้งสิ้น ๕๑๑,๓๖๙ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ - ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ - กำหนดการสอบ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ <p>ขอความร่วมมือ ผวจ. ดำเนินการ</p> <p>๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครให้ตรวจสอบรายชื่อ และวัน เวลา สถานที่สอบตามที่กำหนด โดยเฉพาะผู้สมัครที่พิการทางสายตาขอให้รีบแจ้ง เพื่อทางคณะกรรมการจัดสอบจะได้จัดทำข้อสอบเฉพาะ</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์ชี้แจง/ทำความเข้าใจกับผู้สมัครสอบว่าอย่าได้หลงเชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือในการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dlaapplicant.com/</p> <p>๔. การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบ สก. ได้สำรองสถานที่ในปฏิบัติราชการไว้ ๒ แห่ง หากต้องการติดต่อราชการ/ประสานงานสามารถติดต่อที่เลขานุการกรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๕๙ ๘๔๗๒</p>	<p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>
<p>การประสานครหลวง (นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ)</p>	<p>การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง กปน. ได้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เตรียมวัตถุดิบ/สารเคมีสำหรับการผลิตน้ำประปาได้ ๑ เดือน - เตรียมสถานที่สำรองในการปฏิบัติงาน พร้อมให้บริการประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง - การเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย - Call Center ๑๑๒๕ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 	

ประเด็น	ข้อราชการ/รายละเอียด	หมายเหตุ
การประชาสัมพันธ์ (นางรัตนา กิจวรรณ)	<p><i>การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง</i></p> <p>กปก. ได้ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - เตรียมสถานที่สำรองและสำรองข้อมูลในการปฏิบัติงาน - Call Center ๑๖๖๒ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง <p>ขอความร่วมมือ พวจ. ในการดูแล/ช่วยเหลือสำนักงานประปาในแต่ละจังหวัด เพื่อให้การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๐๘ ๙๖๖๔ ๖๔๖๒